



BẢN TIN

HỌ ĐẠO CHỢ QUÁN

✉ : 120 Trần Bình Trọng, P.2, Quận 5, TP.HCM

☎ : (028) 39.235.067

Lm. Gabriel Trịnh Công Chánh - Email: chanh_1965@yahoo.com

Lm. Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa

Giờ Lễ: Chúa Nhật: 5g00 - 6g30 - 8g00 - 16g30 - 18g00

Ngày thường: 5g00 - 17g30

Giải tội: Ngày thường, trước và sau lễ.

Số 268

Tháng 11 năm 2022

HUẤN DỤ CỦA ĐỨC THÁNH CHA

*Đức Thánh Cha mời gọi hãy đề phòng
tính tự ngưỡng mộ mình và chủ nghĩa phô trương*

Trưa Chúa nhật 23/10/2022, từ cửa sổ Dinh Tông tòa, ĐTC Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin cùng với các tín hữu và khách hành hương đang hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh, ĐTC nói về người Pharisiêu và người thu thuế trong bài Tin mừng hôm nay (x. Lc 18,9-14), một người sùng đạo và một người tội lỗi. Ngài mời gọi chúng ta hãy đề phòng tính tự ngưỡng mộ mình và chủ nghĩa phô trương, vốn đặt nền trên sự hư danh.

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về dụ ngôn với hai nhân vật chính: người Pharisiêu và người thu thuế (x. Lc 18,9-14), một người sùng đạo và một người tội lỗi. Cả hai cùng lên đền thờ cầu nguyện, nhưng chỉ có người thu thuế mới thực sự tiến lên với Thiên Chúa, bởi vì với sự khiêm hạ, anh chân thành nhìn vào bản thân và thấy mình như mình là với sự khốn khổ của bản thân, anh không mang mặt nạ khi đến gặp Chúa. Do đó, chúng ta có thể nói rằng dụ ngôn nằm giữa hai chuyển động, được diễn tả bằng hai động từ: đi lên và đi xuống.

Chuyển động đầu tiên là đi lên. Thực tế, bản văn bắt đầu bằng câu: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện” (câu 10). Khía cạnh này gợi lại nhiều tình tiết trong Kinh thánh, để gặp gỡ Thiên Chúa, con người cần leo lên ngọn núi để gặp gỡ Thiên Chúa: Ápbraham đã lên núi để dâng của lễ; Môsê lên núi Sinai để nhận mười điều răn; Chúa Giêsu lên núi, nơi Người hiển dung. Vì vậy, hành động lên núi diễn tả lòng khao khát muốn vượt ra khỏi cuộc sống bình bình để đi gặp gỡ Thiên Chúa; vượt ra khỏi sự đều đều của bản thân để hướng đến Thiên Chúa; vượt ra khỏi cái tôi của chính mình, để gói ghém tất cả những gì chúng ta đang sống và dâng chúng lên trước Thiên Chúa. Đây chính là chuyển động đi lên, khi chúng ta cầu nguyện nghĩa là chúng ta đang đi lên gặp gỡ Thiên Chúa.

Nhưng một trải nghiệm về cuộc gặp gỡ với Người, để được biến đổi qua lời cầu nguyện và để hướng mình về Thiên Chúa, chúng ta cần đến chuyển động thứ hai: đi xuống. Đi xuống nghĩa là gì? Để đi về phía Người, chúng ta cần biết đi xuống, đi vào trong chính mình, nuôi dưỡng sự chân thành và lòng khiêm tốn, điều này giúp chúng ta có được góc nhìn chân thực về sự mỏng manh và nghèo khó nội tâm của mình. Trên thực tế, với sự khiêm nhường, chúng ta có khả năng dâng lên cho Thiên Chúa, một cách chân thành không giả dối, tất cả những gì chúng ta có, những giới hạn và thương tổn, tội lỗi và đau khổ vốn đang đè nặng lên tâm hồn chúng ta, và khẩn nài lòng thương xót của Thiên Chúa để Người chữa lành, phục hồi và nâng chúng ta lên. Chính Người là Đấng nâng chúng ta lên, không phải tự chúng ta. Chúng ta càng hạ mình xuống với sự khiêm nhường, thì Thiên Chúa càng nâng chúng ta lên.

Thật vậy, người thu thuế trong dụ ngôn, anh khiêm tốn đứng xa xa (câu 13), không dám đến gần, anh xấu hổ, xin sự tha thứ, và Thiên Chúa nâng anh lên. Trái lại, người Phariseu tự nâng mình lên, một người tự cao, yên trí rằng mình hoàn hảo: đứng ở đó, anh bắt đầu nói với Chúa về chính mình, ngợi ca chính mình, liệt kê tất cả những việc tốt đã làm, và anh xem thường người khác, “con

không giống người kia”. Đây chính là sự kiêu ngạo thiêng liêng. “Nhưng tại sao chúng ta lại nói về sự kiêu ngạo thiêng liêng?”, bởi vì tất cả chúng ta có nguy cơ rơi vào điều này. Nó khiến chúng ta tin rằng mình hoàn hảo và bắt đầu xét đoán người khác. Dấu hiệu của sự kiêu ngạo thiêng liêng này là: “tôi thấy mình rất tốt, tốt hơn những người khác ở điều này, điều này và những điều khác nữa. Do đó, nếu không cẩn trọng, chúng ta đang tôn thờ chính mình và rũ bỏ Thiên Chúa. Nó là việc chúng ta đang xoay quanh chính mình. Lời cầu nguyện như này không có sự khiêm nhường.

Anh chị em thân mến, người Pharisiêu và người thu thuế liên quan chặt chẽ đến chúng ta. Nghĩ đến họ, chúng ta cùng nhìn lại chính mình và hãy kiểm chứng xem chúng ta có đang như người Pharisiêu, đang “tự hào mình là người công chính” (câu 9) và khiến chúng ta xem thường người khác hay không. Điều này có thể xảy ra khi chúng ta tìm kiếm những lời tán dương, luôn liệt kê những công trạng và việc tốt của mình, khi chúng ta bận tâm mỗi khi xuất hiện, về vẻ bề ngoài hơn là sự hiện hữu, khi chúng ta để cho mình bị mắc kẹt vào tính tự ngưỡng mộ mình và chủ nghĩa phô trương. Chúng ta hãy đề phòng tính tự ngưỡng mộ mình và chủ nghĩa phô trương, vốn đặt nền trên sự hư danh, chúng làm cho chúng ta là những Kitô hữu, những linh mục, những giám mục luôn đề cập đến từ “Tôi” trên môi miệng: “Tôi đã làm điều này, tôi đã viết điều này, tôi đã nói điều này, tôi đã hiểu việc đó nhanh hơn mọi người”, và cứ tiếp tục như vậy. Ở đâu cái tôi càng lớn, ở đó Chúa càng nhỏ. Ở đây, những người này, họ được gọi là: “tôi-với-tôi-cho-tôi và chỉ-cho-tôi”. Có một lần, người ta nói về một vị linh mục, người đã xem mình là trung tâm, họ nói đùa rằng: "Khi cha ấy xông hương, cha đang làm ngược lại bởi cha tự xông hương cho chính mình".

Chúng ta hãy nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Rất Thánh, người tôi tớ khiêm nhường của Thiên Chúa, Mẹ là hình ảnh sống động về những gì Thiên Chúa mong muốn thực thi qua việc hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (x. Lc 1,52).

❖ Đức Thánh Cha mời gọi đăng ký tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023

Sau Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 23/10, ĐTC mời gọi mọi người cùng cộng tác với các nhà truyền giáo, ngài cũng mời gọi các bạn trẻ đăng ký tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới, và cầu nguyện cho tình hình xung đột ở Ethiopia và những vấn đề đang xảy ra gần đây trên thế giới.

Anh chị em thân mến,

Hôm nay là Khánh nhật truyền giáo, với chủ đề: “Anh em là chứng nhân của Thầy”. Đây là dịp quan trọng để khơi dậy trong lòng tất cả những người đã được rửa tội ước muốn tham gia vào sứ mạng phổ quát của Giáo hội, qua việc làm chứng và loan báo Tin Mừng. Tôi khuyến khích tất cả chúng ta cộng tác với các nhà truyền giáo qua việc cầu nguyện và tình liên đới thiết thực, để họ có thể tiếp tục công cuộc loan báo Tin mừng và thăng tiến nhân quyền trên thế giới.

Hôm nay, cổng đăng ký tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới, sẽ diễn ra tại Lisbon vào tháng 8 năm 2023, đã chính thức mở cửa. Hiện diện cùng với Cha tại đây có hai bạn trẻ Bồ Đào Nha. Cha cũng đăng ký như một người hành hương. Cha làm điều này ngay bây giờ. Vậy là Cha đã đăng ký. Các con cũng đăng ký tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới phải không? Các con thân mến, cha mời các con đăng ký tham gia Đại hội, vì sau một thời gian dài đi xa, các con sẽ tái khám phá niềm vui của tình huynh đệ giữa các dân tộc và giữa các thế hệ, điều rất cần thiết cho mỗi chúng ta!

Ý cầu nguyện Tháng 11 năm 2022 của Đức Thánh Cha

CẦU CHO CÁC TRẺ EM ĐANG ĐAU KHỔ

Xin cho các trẻ em đang đau khổ, các trẻ em đường phố, nạn nhân của các cuộc chiến tranh, các trẻ em mồ côi, có thể đến trường và tìm thấy tình yêu trong một gia đình.

TIN GIÁO HỘI

❖ Đức Thánh Cha bổ nhiệm một linh mục gốc Việt làm Giám Mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Atlanta



Sáng 25/10, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha John-Nhan Tran, linh mục gốc Việt, thuộc TGP New Orleans, hiện là cha sở của giáo xứ Đức Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Atlanta, Mỹ.

Cha John-Nhan Tran sinh ngày 06/02/1966 tại Việt Nam, đã cùng với gia đình vượt biên khi cha 9 tuổi và định cư tại New Orleans, bang Louisiana của Mỹ. Cha theo học và tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ tại chủng viện thánh Giuse ở Saint Benedict, và chủng viện Notre Dame ở New Orleans.

Cha John-Nhan Tran chịu chức linh mục ngày 30/05/1992 cho Tổng giáo phận New Orleans. Từ đó, cha làm phụ tá tại nhiều giáo xứ khác nhau Our Lady of Lourdes ở Violet (1992-1995), Visitation of Our Lady ở Marrero (1995-1997), Saint Angela Merici ở Metairie (1997-1998) và Our Lady of Divine Providence ở Metairie (1999-2001);

Từ năm 2001, cha John-Nhan Tran coi sóc nhiều giáo xứ khác nhau với tư cách là cha sở: Saint Louise de Marillac ở Arabi (2001-2003), Saint Bonaventure ở Avondale (2003-2007), Saint Joan of Arc ở LaPlace (2007-2015) và Mary, Queen of Heaven ở Mandeville (từ 2015).

THƯ CHUNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM VỀ GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

Anh chị em thân mến,

1- Chúng tôi, các Giám mục thuộc 27 giáo phận, tham dự Đại hội lần thứ XV của Hội đồng Giám mục Việt Nam từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 10 năm 2022 tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, xin gửi tới anh chị em lời chào thân ái và lời cầu chúc bình an.

2- Trước hết, chúng tôi tạ ơn Chúa vì Ngài luôn yêu thương và chúc phúc cho Giáo hội và Quê hương Việt Nam. Chúng tôi cũng chia sẻ những thao thức, thảo luận và đưa ra những định hướng mục vụ cho cộng đoàn Dân Chúa. Như chúng ta đã biết, gần ba năm qua, đại dịch COVID-19 đã gây ra thảm họa khắp nơi trên thế giới và tại Việt Nam. Mặc dù vậy, chính trong bối cảnh đại dịch mà chúng ta được chứng kiến những hình ảnh đẹp của tình người. Không phân biệt tôn giáo và quan điểm lập trường, rất nhiều cá nhân cũng như tổ chức đã chung sức chung lòng cứu giúp các bệnh nhân, đẩy lùi dịch bệnh và nâng đỡ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch. Trong số đó, có những linh mục, tu sĩ và giáo dân can đảm nhiệt huyết dấn thân trong các bệnh viện dã chiến và các khu cách ly để giúp bệnh nhân. Sự hy sinh, phục vụ của anh chị em trong lúc đại dịch là chứng từ mạnh mẽ về đức Bác ái Kitô giáo, để lại những ấn tượng tốt đẹp về Giáo hội Công giáo.

3- Cùng với Giáo hội hoàn vũ, trong Thư Chung này, chúng tôi mời gọi anh chị em sống tinh thần hiệp hành. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định: “Con đường hiệp hành này chính là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba” (Trích dẫn từ ngày 17-10-2015). Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha và theo hướng dẫn của Văn phòng trung ương Thượng Hội đồng, 27 giáo phận Việt Nam đã thực hiện tiến trình Thượng Hội đồng cấp giáo phận cách tích cực. Những buổi

gặp gỡ để thỉnh ý Dân Chúa đã được tổ chức ở cấp giáo xứ, giáo hạt, dòng tu và giáo phận. Đông đảo tín hữu đã nhiệt tình tham gia tiến trình này. Tiến trình Thượng Hội đồng cho chúng ta thấy một bức tranh toàn cảnh về đời sống của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, trong đó có những điều tốt và những điều chưa tốt. Tiến trình này được coi như một cuộc thao luyện thiêng liêng, nhằm thúc đẩy một cách thể hiện mới của Giáo hội tại Việt Nam. Sau khi đón nhận những bản tổng kết của các giáo phận, Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục đã tổng hợp và gửi về Rôma, với mục đích góp phần soạn thảo Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ XVI.

4- Dù giai đoạn Thượng Hội đồng cấp giáo phận đã kết thúc, tinh thần hiệp hành vẫn cần phải được tiếp tục và phát huy trong đời sống Giáo hội địa phương, vì thế chúng tôi đề ra chương trình mục vụ ba năm sắp tới như sau:

- Năm 2023: Cùng cố sự hiệp thông;
- Năm 2024: Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội;
- Năm 2025: Cùng nhau loan báo Tin Mừng.

5- Riêng năm 2023, với chủ đề “Cùng cố sự hiệp thông”, chúng tôi đề nghị những thực hành cụ thể như sau:

a- Mỗi hiệp thông giữa các tín hữu được xây dựng trên nền tảng Lời Chúa. Cần cố gắng việc đọc Kinh Thánh đối với cá nhân, việc chia sẻ Lời Chúa trong gia đình hoặc trong nhóm nhỏ, để Lời Chúa thấm nhập cuộc sống. Đối với các linh mục, nhiệm vụ quan trọng nhất là loan báo Lời Chúa. Ước mong các vị chủ chăn quan tâm dành thời gian chuẩn bị bài giảng trong các cử hành Phụng vụ, mở các lớp học Thánh Kinh và giúp anh chị em tín hữu được nuôi dưỡng bằng Lời hằng sống.

b- Bí tích Thánh Thể là nguồn suối hiệp thông. Khi chúng ta rước Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta được hiệp thông với Chúa và được liên kết với nhau (x. 1 Cr 10,16-17). Vì thế, các tín hữu cần tham dự thánh lễ cách tích cực và sống động, nhờ đó ngày

càng củng cố mối hiệp thông với Chúa và với nhau trong Chúa. Cũng cần giúp các tín hữu hiểu biết Phụng vụ, như Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi trong Tông Thư về đào tạo Phụng vụ cho Dân Chúa (Desiderio Desideravi), ban hành ngày 29-6-2022.

c- Sự hiệp thông trong Giáo hội không chỉ được thể hiện qua Phụng vụ, mà còn qua tình tương thân tương ái, thành tâm lắng nghe nhau trong cộng đoàn, và qua những nghĩa cử bác ái giữa những người đồng đạo cũng như đối với anh chị em không cùng niềm tin. Ngày nay, với những thành tựu khoa học, cuộc sống vật chất được cải thiện rõ rệt, nhưng tình người lại có nguy cơ giảm sút. Chúng ta cần quan tâm đến người cao tuổi, người mắc ngăn trở hôn phối hoặc gặp khó khăn trong hôn nhân, người khuyết tật, người nghèo khổ, dân tộc thiểu số, anh chị em xa quê và những nạn nhân thiên tai. Mối quan tâm này cần phải được thực hiện cách cụ thể và mang tính lâu dài, nhằm nâng đỡ những người bất hạnh. Đức bác ái là cốt lõi giáo huấn của Chúa Giêsu. Người dạy chúng ta: khi chúng ta giúp đỡ người nghèo khổ là giúp đỡ chính Chúa (x. Mt 25,31-46).

d- Trong xã hội hôm nay, các phương tiện truyền thông rất đa dạng và ngày càng hiện đại. Người tín hữu cần tiếp cận và sử dụng các phương tiện truyền thông để hòa nhập với thế giới hiện đại, trau dồi kiến thức và học hỏi Lời Chúa. Tuy vậy, có không ít những hậu quả tiêu cực từ truyền thông, nên cũng cần thận trọng trong việc đón nhận và chuyển tải thông tin. Hiện nay, một số trang mạng mang danh Công giáo, nhưng lại đăng tải những nội dung thiếu kiểm chứng, đặt những tựa đề giật gân, với mục đích thu hút sự chú ý của độc giả. Những thông tin sai lệch này làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh của Giáo hội và gây hoang mang nơi người tín hữu. Những người làm công tác truyền thông cần lưu ý đến lương tâm và đạo đức, theo nguyên tắc: loan báo Sự Thật trong Đức Ái. Truyền thông phải là phương tiện kết nối con người trong tình thân nghĩa, chứ không phải để gieo rắc hoang mang chia rẽ, thậm chí gây thù hận và đẩy người khác đến đường cùng.

Anh chị em thân mến,

6- Hưởng ứng tinh thần hiệp hành của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, chúng ta được mời gọi không ngừng hoán cải. Hoán cải là điều kiện thiết yếu giúp chúng ta biết gặp gỡ, lắng nghe và phân định cách phù hợp thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu trên toàn thế giới được thấm nhuần tinh thần hiệp hành, để cùng nhau sống Đức tin và xây dựng Nhiệm thể Chúa Kitô.

7- Nhân dịp Đại hội lần thứ XV Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng tôi gửi lời chào Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ và anh chị em giáo dân Việt Nam đang sống ở các miền đất khác nhau trên thế giới. Cảm ơn anh chị em luôn yêu mến Giáo hội và Quê hương Việt Nam, và thể hiện tình yêu mến ấy bằng những nghĩa cử cụ thể. Nguyện xin Chúa chúc lành và nâng đỡ anh chị em trong đời sống hằng ngày.

8- Theo thông lệ, Đại hội là dịp bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, nhiệt tâm chu toàn bổn phận được trao phó, cùng với anh chị em loan báo Tin Mừng Đức Giêsu tại Quê hương thân yêu của chúng ta.

Đại hội lần thứ XV Hội đồng Giám mục Việt Nam bế mạc vào ngày 07 tháng 10 năm 2022, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Chúng ta hãy nhờ Mẹ Maria để đến với Chúa. Ước gì mỗi chúng ta siêng năng lần hạt Mân Côi, suy niệm Lời Chúa và noi gương các nhân đức của Đức Mẹ. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta được ơn thánh thiện, cho Quê hương được an bình và cho đồng bào được hạnh phúc.

TIN GIÁO XỨ

❖ Khai mạc tháng Hoa Mân Côi

“Xin vâng”- Từ lời đáp này, Đức Maria trở thành Mẹ Thiên Chúa. Cũng từ đây, Mẹ trở thành mẫu gương về một niềm tin tuyệt đối, sự dâng hiến trọn vẹn và vâng phục hoàn toàn vào Thánh ý Chúa. Để hôm nay đây, vào lúc 08 giờ 00 Chúa nhật ngày 2 tháng 10 năm 2022 Họ Đạo đã long trọng khai mạc tháng Mân Côi.

Mở đầu cho buổi khai mạc, các em Thiếu nhi Thánh thể đã dâng hoa và những tràng Mân Côi màu nhiệm, với ước nguyện xin Mẹ là Mẹ Giáo Hội đồng hành với tất cả con cái Mẹ trong sứ mạng làm chứng tá Tin mừng bằng đời sống thánh thiện của mỗi tín hữu.

Trong thánh lễ, Cha Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa nhắc mỗi người trong cộng đoàn và các gia đình dành thời giờ đọc, suy niệm màu nhiệm Mân Côi qua việc các Giáo khu tổ chức đọc kinh Mân Côi luân phiên các gia đình, cùng với việc lắng nghe Lời Chúa, thánh hóa cuộc sống mình cho Thiên Chúa theo gương Mẹ Maria.





Mỗi gia đình được vinh dự đón Mẹ về thăm gia đình một ngày, để Mẹ cùng sẻ chia những vui buồn, những thao thức của cuộc sống gia đình.



❖ Xứ Đoàn Gioan Bosco Thánh Thể kết thúc Tháng Mân Côi

Tháng 10 đã đến và đã đi qua một cách nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa, có lẽ với những Kitô hữu thì tháng 10 được gọi với cái tên thân thuộc: Tháng Mân Côi. Tháng mà những người con của Mẹ lại rất vui sướng tỏ bày lòng yêu mến của mình theo cách Mẹ yêu thích là lần chuỗi Mân Côi và cũng không quên ngỏ lời mời mọi người hãy siêng năng lần hạt Mân Côi.



❖ Tuyên hứa Bao Đồng và Rước Lễ Trọng Thể

Hôm nay quả là một ngày thật đặc biệt và rất có ý nghĩa đối với chúng con, vì chúng con vừa được Tuyên Hứa Bao Đồng và Rước Lễ Trọng Thể: Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của chúng con. Chúng con cảm thấy thật hạnh phúc và vô cùng xúc động!

Chúng con xin cảm ơn Chúa vì tất cả, nhất là những ơn lành chúng con được lãnh nhận trong Thánh lễ hôm nay.

Chúng con xin cảm ơn quý Cha đã luôn yêu thương, nâng đỡ, đồng hành với chúng con trong suốt thời gian qua.

Chúng con cảm ơn quý dì, quý huynh trưởng đã vất vả, tận tâm tận lực dạy dỗ, truyền đạt cho chúng con những kinh nghiệm đức tin và vốn giáo lý thật sâu sắc, thật vững vàng để làm hành trang cho chúng con bước vào đời.

Chúng con cũng xin cảm ơn ca đoàn, ban lễ sinh và tất cả những người đã âm thầm phục vụ trong thánh lễ hôm nay để tất cả được diễn ra thật sốt sắng và trang nghiêm.

Chúng con cũng xin cảm ơn toàn thể cộng đoàn đã đến tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho chúng con hôm nay.

Chúng con xin cảm ơn ba mẹ thật nhiều và xin khắc ghi công ơn trời biển của ba mẹ! Nguyện xin Thiên Chúa thương ban tràn đầy ân sủng xuống trên ba mẹ, để ba mẹ đủ sức vượt qua mọi thử thách, mọi gian lao, khó nhọc của cuộc sống, luôn tìm thấy được niềm vui trong việc dưỡng dục chúng con và mãi là tấm gương đức tin sáng ngời để chúng con noi theo.





LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11 NĂM 2022

CẦU CHO TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

- 01/11/2022: Thứ Ba **CÁC THÁNH NAM NỮ** Lễ trọng
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ)
- 02/11/2022: Thứ Tư **CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI**
(LỄ CÁC ĐẰNG)
Thánh lễ sáng 5 giờ 00
Thánh lễ tại nhà quàn Họ Đạo 6 giờ 00
Thánh lễ chiều 17 giờ 30
- 04/11/2022: **Thứ Sáu đầu tháng**
Thánh Carôlô Borrômêô - Giám mục Lễ nhớ
Trước Thánh lễ rước kiệu tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
- 04/11/2022: **Thứ Bảy đầu tháng**
Trước Thánh lễ rước kiệu tôn kính Đức Mẹ
- 06/11/2022: **Chúa Nhật XXXII Thường niên**
Rửa tội cho trẻ sơ sinh vào lúc 9 giờ 00
- 07/11/2022: **Thứ Hai đầu tháng**
Thánh lễ tại Nhà quàn vào lúc 6 giờ 00
- 09/11/2022: Thứ Tư **Cung hiến Thánh đường Latêranô** Lễ kính
- 10/11/2022: Thứ Năm **Thánh Lê Cả** Lễ nhớ
Giáo Hoàng, Tiên sĩ Hội Thánh
- 11/11/2022: Thứ Sáu **Thánh Martinô** Lễ nhớ
Giám mục
- 12/11/2022: Thứ Bảy **Thánh Jôscaphat** Lễ nhớ
Giám mục
- 13/11/2022: **Chúa Nhật XXXIII Thường niên**
Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
- 17/11/2022: Thứ Năm **Thánh nữ Elisabeth Hungari** Lễ nhớ
- 20/11/2022: **Chúa Nhật XXXIV Thường niên**
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ Lễ trọng
- 21/11/2022: Thứ Hai **Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ** Lễ nhớ
- 22/11/2022: Thứ Ba **Thánh Cécilia** Lễ nhớ
Trinh nữ - Tử đạo
- 24/11/2022: Thứ Năm **CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM** Lễ trọng
Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam

❁ Vui với người vui

Đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy - Chúa Nhật 02/10/2022

01. Maria HỒ NGỌC GIA HÂN
227 Nguyễn Biểu, Q.5
02. Maria HUỲNH LÊ UYÊN VY
572A/16E Trần Hưng Đạo, Q.5
03. Giuse TRẦN GIA AN
448/5 Trần Hưng Đạo, Q.5
04. Antôn NGUYỄN HỮU THỊNH
Nhị Bình, Hóc Môn
05. Augustinô BÙI PHÚC AN
109 Phan Văn Trị, Q.5
06. Têrêsa BÙI AN NHI
109 Phan Văn Trị, Q.5
07. Giuse BÙI HỒNG PHÚC
109 Phan Văn Trị, Q.5
08. Maria NGUYỄN THỊ THU CÚC
109 Phan Văn Trị, Q.5

❁ Chúc mừng Trăm năm Hạnh phúc

Chúa Nhật, 02/10/2022 Anh Giuse BÙI HỒNG PHÚC
Chị Maria NGUYỄN THỊ THU CÚC

Chúa Nhật, 30/10/2022 Anh Phêrô TÔ LÊ ĐỨC SANG
Chị Anna TỔNG THỊ THÙY TRANG



Mừng kính Thánh Cecilia - 22/11
Chúc mừng Bón Màng Ca đoàn Cecilia
Kỷ niệm 45 năm ngày Thành lập Ca đoàn

Nguyện xin Thiên Chúa cho các thành viên Ca đoàn Cecilia được noi gương Thánh nữ Cecilia nỗ lực thể hiện niềm tin của mình trong đời sống và tích cực phục vụ Giáo xứ và tha nhân theo khả năng của mình là dùng lời ca tiếng hát nhằm "tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa bản thân".

Nguồn: tgpsaigon.net; conggiao.info; HDGMVN; Vatican News

LƯU HÀNH NỘI BỘ